

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ (26 มิ.ย.0)</p> <p>ไทยรัฐ (26 มิ.ย.0)</p>	<p>อหิวาต์ไก่อ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีไก่อพื้นบ้านและไกชนที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ทยอยล้มตายในหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่ จ.สุโขทัย ตายไปแล้วนับ 1,000 ตัว ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดระบุว่าเกิดจากเชื้ออหิวาต์ไก่อ และได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายยา และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมถึงชี้แจงให้ข้อมูลกับชาวบ้าน</p> <p>ต่อมาพบ นางจำลอง ทัพแว้ว อายุ 62 ปี ชาว ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นอนป่วยที่รพ.ศรีสัชนาลัย หลังญาตินำส่งรพ.เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพราะสงสัยจะติดเชื้ออหิวาต์จากไก่ โดยอยู่ในห้องแยกโรค นางจำลองเล่าว่า นำซากไก่อไปฝังโดยไม่ได้สวมถุงมือ และไก่ที่ยังเหลืออยู่ 3-4 ตัว ได้นำมาเชือดทำอาหาร 1 ตัว ที่เหลือแช่ตู้เย็นไว้</p> <p>นพ.สมศักดิ์ นกุลอุดมพานิชย์ นพ.สสจ.สุโขทัย กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผอ.รพ.ศรีสัชนาลัย ว่า ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ มาด้วยอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำ ๆ ยังไม่ถือเป็นอาการที่น่ากังวล ส่วนรายงานการสอบสวนโรคจะส่งเข้ามาอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ สำหรับแนวทางปฏิบัติของหน่วยบริการเพื่อป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน หากพบไก่หรือสัตว์ปีกตายผิดปกติ จะส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วไปร่วมตรวจสอบกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้วให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ อาทิ คนที่สัมผัสกับสัตว์กินยาโอเซลทามิเวียร์ป้องกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว และเฝ้าระวังกลุ่มคนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หากพบใครที่มีอาการป่วยหรือต้องสงสัยจะส่งเข้าห้องแยกโรคความดันเป็นลบ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ที่ต้องสงสัย ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชน หากมีไก่อตายผิดปกติ ห้ามนำมารับประทานโดยเด็ดขาด ให้นำซากสัตว์ปีกใส่ถุงมัดให้แน่น ขุดหลุมให้ลึกและฝังกลบ เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขมาคุ้ยเขี่ย ระหว่างที่มีการสัมผัสสัตว์ปีกเหล่านี้ต้องสวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิด เสร็จแล้วให้รีบล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออาบน้ำ และถ้าสัตว์ปีกตายผิดปกติ 2-3 ตัวขึ้นไป ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบ</p> <p>ขณะที่ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ทำให้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดเพิ่มขึ้น แต่จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ยังไม่พบว่ามียารายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ขอเตือนประชาชนอย่าไปสัมผัสหรือรับประทานสัตว์ปีกที่ตายผิดปกติ หากสัมผัสไปแล้วมีไข้ ไอ เจ็บคอ ขอให้มาพบแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ที่ จ.ชัยนาท พบไกชนตายกว่า 50 ตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ ขณะนี้ได้นำซากส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ แล้ว อย่างไรก็ตาม จ.ชัยนาทยังไม่พบโรคอหิวาต์เป็ดไก่แต่อย่างใด</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ (26 มิ.ย.60)</p>	<p>โรคอหิวาต์ในเยเมน</p> <p>-กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก เผยว่า ขณะนี้เยเมนกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของอหิวาต์โรคที่รุนแรงที่สุดในโลก ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงกว่า 200,000 ราย มีผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยราว 5,000 รายต่อวัน ขณะที่ผู้เสียชีวิตแล้วราว 1,310 ราย โดยราวครึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้ติดเชื้อ และราว 1 ใน 4 ของผู้เสียชีวิต เป็นเด็ก คาดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกเนื่อง จากการขาดความช่วยเหลือทางการแพทย์ ความพร้อมด้านสุขอนามัย รวมถึงน้ำและอาหารที่สะอาด</p>
<p>สยามรัฐ (26 มิ.ย. 60)</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า นโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนทุกสิทธิ ได้รับการรักษาที่รพ.รัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาใน 72 ชั่วโมงแรก ตั้งแต่เริ่มโครงการ 1 เม.ย.-22 มิ.ย. 2560 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 3,515 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด 7,655 ราย มากที่สุดคือ สิทธิบัตรทอง รองลงมาคือสิทธิประกันสังคม และอื่น ๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์: ชีวิต และ สุขภาพ (25 มิ.ย.60)</p>	<p>การใช้สมุนไพรรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภก.นิลสุวรรณ สีลาธรรมี นายกสภาเภสัชกรรม ให้คำแนะนำว่า เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา ผู้ใช้ยาควรยึดหลัก 5 ถูก คือ 1. ถูกคน 2. ถูกโรค 3. ถูกขนาด 4. ถูกวิธี และ 5. ถูกเวลา โดยก่อนใช้ยาหรือยาสมุนไพรทุกครั้ง ต้องอ่านฉลากยาให้เข้าใจ อ่านให้ละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในผู้ที่เป็โรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง หากจำเป็นต้องใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ก็ควรที่จะปรึกษาเภสัชกร เพราะอาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มหรือลดผลของการรักษา และอาจเกิด ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรค โดยได้รับรองและบรรจุยาสมุนไพรไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 24 รายการ ทั้งนี้จัดงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย.ปรึกษาเภสัชกร” โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพรในโรงพยาบาล ร้านยาและหน่วยงานบริการสาธารณสุขพร้อมกัน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 นี้</p>
<p>ไทยรัฐ (25มิ.ย.60)</p> <p>สยามรัฐ (26 มิ.ย. 60)</p>	<p>วันต่อต้านยาเสพติดโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวภายหลังเปิดคลังยาเสพติดของกลางให้โทษจากคดียาเสพติด ว่า มีของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว 6,546 คดี น้ำหนักรวม 9,321 กก. ให้เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป.ป.ส. และสื่อมวลชน ร่วมตรวจพิสูจน์ก่อนนำไปเผาทำลายในวันที่ 26 มิ.ย. ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 7,886 กิโลกรัม รองลงมา ยาไอซ์ 1,185 กก. เฮโรอีน 169 กก. ฝิ่นดิบ 32 กก. ส่วนของกลางที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและเก็บไว้ที่คลังยาเสพติดของอย. อีก 55 ตัน สำหรับการก่อสร้างคลังยาเสพติดแห่งใหม่ ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งภายใน คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน สามารถรองรับปริมาณยาเสพติดได้มากถึง 110 ตัน ได้เตรียมขั้นตอนการเผาทำลายยาเสพติดของกลางให้สั้นลง เพื่อไม่ให้มีของกลางตกค้างมาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการให้บริการทางด้านวิชาการเกี่ยวกับยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วย โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ภายใต้กรอบความคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” มีกระบวนการบำบัดรักษา 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบสมัครใจ คนไข้เข้ามาด้วยตัวเอง หรือพ่อแม่ผู้ปกครองพามา และระบบกึ่งสมัครใจ 2.ระบบบังคับบำบัด คือ สุ่มตรวจหรือตรวจเจอด้วยข้อหาอื่น 3.ระบบต้องโทษ คือการบำบัดในเรือนจำ นอกจากนี้กรมฯ ยังจัดตั้งโครงการลดอันตรายจากการใช้ยาโดยมียาทดแทน แต่ถ้าใช้ยาทดแทนไม่ได้ต้องใช้วิธีเสพยาที่สะอาด โดยการแจกเข็มและกระบอกฉีดยา แจกถุงยาง รวมถึงการให้คำปรึกษา ซึ่งในอนาคตจะต้องเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ</p> <p>นพ.วิโรจน์ วีระชัย ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การบำบัดรักษาต้องทำควบคู่กับการป้องกันยาเสพติด จึงจะทำให้ปัญหาหายาเสพติดลดลง ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการการเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการสาธารณสุขในอาเซียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศอาเซียนใหม่ (เมียนมา กัมพูชา ลาว) และไทยด้วยหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดแบบสากล และหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล ส่วนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดปีนี้ สถาบันฯ จัดวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ในวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์บุคคล แนวหน้า (24 มิ.ย. 60)</p>	<p>การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอภาพข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการ อย., ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และ นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ร่วมงาน</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก ไทยโพสต์ (24 มิ.ย. 60)</p>	<p>ศูนย์จิตธรรม</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “เนื่องในวาระครบรอบ 76 ปีรพ.ศรีธัญญา รพ.และมูลนิธิรพ.ศรีธัญญาเตรียมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑน์ เป็น “ศูนย์จิตธรรม” เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชและบุคลากรของรพ.ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสมาธิ ใช้หลักธรรมะบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สมารท์ไลฟ์ (24 มิ.ย. 60)</p>	<p>ติดสุราเรื้อรังเสี่ยงจิตเภท</p> <p>-เสนอบทความ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปี 2558 ในจำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล 168,153 คน เป็นผู้ป่วยโรคติดสุราถึง 6.9% โดย 1 ใน 3 ของผู้ป่วยอยู่ในภาคเหนือ อาการที่สังเกตได้คือ ตึ้มมากกว่าที่ตั้งใจไว้ ไม่สามารถหยุดหรือเลิกตึ้มสุราบ่อยครั้ง มีอาการทนต่อสุรามากขึ้น ต้องตึ้มมากกว่าเดิมจึงจะรู้สึกเช่นเดิม มีอาการถอนเหว้า เช่น มือสั่น เหงื่อแตก คลื่นไส้ นอนไม่หลับเวลาที่ลดการตึ้มลง การตึ้มสุรามาเป็นเวลานาน เป็นผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึก จากการเสพติดทางร่างกาย กลายเป็นการเสพติดทางใจควบคู่กัน ตามมาด้วยอาการถอนสุราหรือไม่สบายหากไม่ได้ใช้ ซึ่งถ้าอยู่ในระดับรุนแรง อาจมีอาการทางจิตร่วมด้วย เช่น หนูแ้ว ประสาทหลอน เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคจิตเภทในที่สุด</p> <p>นพ.ธรมินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง กล่าวว่า การบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ จะเริ่มจากการคัดกรองและบำบัดระยะสั้น การบำบัดอาการถอนพิษ การฟื้นฟูสภาพและการติดตามหลังการรักษา โดยจากการติดตามผู้ป่วยหลังการรักษาในปี 2559 พบว่า ผู้ป่วยมีพฤติกรรมหยุดตึ้มได้ถึง 32.26% แนวทางการรักษาหลักคือ ทำให้อาการทางจิตหายไปด้วยเร็ว เช่น ให้อาหารต้านอาการทางจิต การให้สารน้ำ ให้รับประทานอาหารให้ครบถ้วน และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการรักษา เช่น จัดห้องให้มีความเงียบ มีแสงไม่มาก ลดการกระตุ้นทางประสาทให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ หากต้องการขอรับคำปรึกษาก่อนการเข้ารับการรักษา สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (24 มิ.ย. 60)</p>	<p>รวบรวมสายพันธุ์เห็ดพิษในไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาวิธีการตรวจสายพันธุ์เห็ดพิษ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและอนุพันธุศาสตร์ ศึกษาพันธุกรรมระดับโมเลกุลโดยใช้ดีเอ็นเอ บาร์โค้ด (DNA barcode) ในการจำแนกเห็ดพิษและเห็ดกินได้ ให้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีความจำเพาะสูง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากเห็ดพิษ</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ทอล์คคอฟ เดอะ ทาวน์ (25มิ.ย.60)</p>	<p>วันไอโอดีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอบทความ อ.สง่า ดามาพงษ์ กล่าวว่า ประเทศไทยดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมากกว่าครึ่งศตวรรษ ทำให้ความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่ต้องรณรงค์ต่อเนื่อง มาตรการสำคัญคือ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีน และได้รับสารไอโอดีนจากอาหารทะเล โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมลูก และเด็ก โดยใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารทุกวัน ซึ่งจะทำให้เราได้รับสารไอโอดีนวันละ 150 ไมโครกรัม นอกจากนี้ ยังออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้เครื่องปรุงรสต่างๆ ต้องเสริมไอโอดีน ทำให้มีแหล่งไอโอดีนที่หลากหลายมากขึ้น โดยสธ.ยังคงรณรงค์ให้คนไทยกินเกลือในปริมาณที่เหมาะสม คือ วันละไม่เกิน 1 ช้อนชา แต่ให้เปลี่ยนจากเกลือธรรมดาเป็นเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งข้างซองข้างขวดเครื่องปรุงต้องมีคำว่าเสริมไอโอดีน มีเครื่องหมาย อย.รับรอง และควรหาโอกาสกินอาหารทะเลเป็นประจำ ส่วนหญิงตั้งครรภ์ ต้องได้ไอโอดีนมากกว่าคนปกติ คือ 200 ไมโครกรัม จึงต้องได้รับยาไอโอดีนเสริมทุกวัน</p>
<p>แนวหน้า (25มิ.ย.60)</p>	<p>โรคไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอสรุป นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ กล่าวถึง รายงานเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ในปี ค.ศ.2015 มีชาวโลกเสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบ 1.34 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบที่สำคัญมี 5 ชนิด คือ A,B,C,D,E ชนิด A และ E ติดต่อทางอาหารและน้ำ ส่วน B และ C ติดต่อจากเลือดและน้ำคัดหลั่ง เช่น ลูกติดจากแม่ที่มีเชื้อตอนคลอด การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ การใช้เข็มฉีดยาที่ติดเชื้อร่วมกัน การใช้มีดโกนหนวด แปรงสีฟันร่วมกัน การสักโดยใช้เข็มที่มีเชื้อ แต่ชนิด B จะติดเชื้อจากแม่สู่ลูกมากที่สุดตอนเกิด และจะมีโอกาสเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังมากที่สุดถ้าได้เชื้อตอนเกิด โดยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อชนิด B ต้องฉีด 3 ครั้ง ครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด ซึ่งทั่วโลกมีการฉีดครบ 3 ครั้ง 84%แต่การฉีดใน 24 ชั่วโมงแรก ยังมีอัตราส่วนที่น้อยมากคือ 39 % ประเทศไทยจึงควรสำรวจและพยายามฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อชนิด B ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดให้ได้มากที่สุด</p>
<p>ข่าวสด (26 มิ.ย. 60)</p>	<p>มช.วิจัยคัดกรองเด็กดาวน์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ กล่าวว่า หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วิจัย "การควบคุมและป้องกันกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธีก่อนคลอดในปี 2555-2560" โดยตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีในซีรัม และตรวจยืนยันโครโมโซมในหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงสูงด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การเจาะน้ำคร่ำ มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 40,000 คน สามารถคัดกรองได้สูงถึงร้อยละ 80 จากทารกแรกคลอดที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม และสร้างเครือข่ายในเขตบริการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในรพ. 35 แห่ง ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ผลวิจัยทำให้เกิดความร่วมมือของกรมอนามัย และสปสช. เพื่อป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
ไทยรัฐ (24 มิ.ย. 60)	รพ.บ้านโป่งตรวจสมรรถภาพสมองผู้สูงอายุ -เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.บ้านโป่ง เปิดบริการตรวจสมรรถภาพทางสมองให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะหลงลืมฟรี เน้นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อไม่ให้เกิดโรคสมองเสื่อม วิธีป้องกันควรควบคุมภาวะความดันโลหิต เบาหวานและไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หลีกเลี่ยงสารเสพติด ทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมการบริโภคอาหาร ที่สำคัญควรตรวจสุขภาพประจำปี
สยามรัฐออนไลน์ (24 มิ.ย. 60)	ไฟไหม้บ่อน้ำเสียรพ.รามธิบดี -เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย ภายในรพ.รามธิบดี ล่าสุดควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว พื้นที่ที่เกิดเหตุไม่ส่งผลกระทบต่อให้บริการผู้ป่วย เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุ

